

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI***Tham gia Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh năm 2025***

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị các trường Đại học, các cơ sở đào tạo.

Lời đầu tiên, Trường THPT Liên Hà xin gửi đến Quý cơ quan, đơn vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công.

Trường THPT Liên Hà có truyền thống hơn 58 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu trong xã hội; là cơ sở giáo dục, cung cấp nguồn học sinh có chất lượng cao trở thành sinh viên của các trường Đại học top đầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội và trong cả nước cũng như du học Quốc tế. Hiện nay, Trường THPT Liên Hà định hướng cho các em học sinh lựa chọn nhiều khối thi, tổ hợp xét tuyển và tạo nhiều cơ hội xét tuyển khác nhau vào các Trường Đại học, các cơ sở đào tạo phù hợp với định hướng chung của chương trình GDPT 2018. Học sinh nhà trường hội tụ đầy đủ các điều kiện về phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng, năng động sáng tạo trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.

Để gắn kết và tạo lập mối quan hệ bền vững giữa nhà trường với đơn vị các trường Đại học trong công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề của các trường Đại học và tạo cơ hội việc làm tốt nhất cho các em sau khi tốt nghiệp Đại học ra trường. Đồng thời giúp cơ quan, đơn vị các Trường Đại học, cơ sở đào tạo quảng bá hình ảnh, thu hút được những sinh viên đầu vào tốt nhất, phù hợp nhất, Trường THPT Liên Hà tổ chức “**Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT Liên Hà năm 2025**” và trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị các Trường Đại học, các cơ sở đào tạo tham gia sự kiện này.

Thời gian: Dự kiến vào 7h30 ngày 15/01/2025 (Thứ 4)

Địa điểm: Trường THPT Liên Hà, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Quý cơ quan, đơn vị liên hệ đăng ký tham gia qua số điện thoại cơ quan:
02438825006; ĐTDD: 0983885972, 0983151630

Trường THPT Liên Hà rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các trường ĐH, CSĐT
- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hiền